

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 10:20:11 น.

หัวข้อเรื่อง : การยางฯ เชิญชวนเยาวชนร่วมส่งผลงานจิตรกรรมเข้าประกวดในโครงการ “ป่าต้นน้ำ ป่านานของเรา” ซึ่งโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

การยางฯ เชิญชวนเยาวชนร่วมส่งผลงานจิตรกรรมเข้าประกวดในโครงการ “ป่าต้นน้ำ ป่านานของเรา” ซึ่งโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

การยางแห่งประเทศไทย เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานจิตรกรรม เข้าประกวดในโครงการ "ป่าต้นน้ำ ป่านานของเรา" ซึ่งโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2559

การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ รับผิดชอบต่อสังคม ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กยท. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเมืองน่าน หอศิลป์ปริมานัน บริษัท แพร์ธาร์งศ์วิทย์ จำกัด บริษัทแอร์เอเชีย ประเทศไทย และโรงพยาบาลศิครินทร์ จัดโครงการประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่านานในหัวข้อ "ป่าต้นน้ำ ป่านานของเรา" เชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศอายุไม่เกิน 25 ปี และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่สื่อถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการส่งเสริมพัฒนาป่าเขาลำเนาไพร และแนวทางต่อต้านการบุกรุกป่าหรือทำลายสภาพป่าเขา เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในธรรมชาติเป็นอย่างมากเยาวชนที่สนใจสามารถร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าประกวด โดยมีลักษณะเป็นงานด้านจิตรกรรม ขนาดไม่เกิน 150 x 150 เซนติเมตร ในประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี และ ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร ในประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา มีความหนาจากพื้นผิวผลงานไม่เกิน 2 เซนติเมตร เช่นเดียวกันทั้ง 2 ประเภท และทุกผลงานต้องอยู่ในสภาพพร้อมติดตั้ง สำหรับผู้ชนะเลิศประเภทเยาวชนทั่วไปจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ และเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท สามารถส่งผลงานได้ที่ กยท.ทุกจังหวัด หอศิลป์ปริมานัน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร และหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2559 ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 30 กันยายน 2559 และจัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2559 ณ หอศิลป์ปริมานัน ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอศิลป์ป่านาน จังหวัดน่าน โทร.081-989-2912 / 090-969-879

ยางแผ่นดิบราคาผันผวนแนะเจ้าแก้ม'ไม่สต็อก'

สภาพปฏิรูปการยางไทยเดือนสถานการณ์ยางพาราไทยยังผันผวน ทำพ่อค้ายางแผ่นดิบรายเล็ก-กลางแจ้งระนาว ขณะที่พัทลุงปิดกิจการแล้ว 15 ราย ด้านชาวสวนยางรับอานิสงส์ดีดค่าบริหารพ่อค้าคนกลางขายได้ราคาดีขึ้น คาดขาขึ้นยังต้องรออีก 3 ปี ส่วนราคาน้ำยางสดยังดี ชื้อขายวันต่อวัน

นายเงินสวัสดิ์ดี ลิมทวิสกุล ประธานสภาปฏิรูปการยางไทย และเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาชิกสภาปฏิรูปการยางไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดกว่า 1,000 คนแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่จากเดิมมีเพียง 700 คน โดยที่เข้ามาส่วนใหญ่เพื่อต้องการทราบข่าวการเคลื่อนไหวของวงการยางและราคายาง ซึ่งต้องเตือนว่าขณะนี้สถานการณ์ราคายางไทยวันนี้ยังผันผวน เนื่องจากยังไม่ใช่ช่วงขาขึ้นจริง โดยขาขึ้นจริงยังต้องรออีก 3 ปีนับจากนี้ จากราคายางพาราที่ผันผวนนี้ทำให้พ่อค้ายางแผ่นดิบรายย่อย รายเล็ก และรายขนาดกลาง ต้องประสบกับภาวะขาดทุนจนต้องหยุดกิจการไปแล้วไม่ต่ำกว่า 30% เนื่องจากยางแผ่นดิบที่ซื้อไว้สต็อกไว้เพื่อขายในราคาดี แต่กลับปล่อยออกไม่ทันในช่วงที่ราคายังนิ่ง

"ตอนนี้ขอเตือนไปยังเกษตรกรชาวสวนยาง พ่อค้าคนกลางรายเล็ก รายย่อย และรายขนาดกลาง หากซื้อยางแผ่นดิบอย่าสต็อกเอาไว้ ให้ซื้อมาขายไประหว่างวัน เพราะยางราคายังผันผวน ไม่มีราคาขาขึ้นจริง ยังจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี ราคายางพาราจึงจะเป็นช่วงขาขึ้นจริงและมีเสถียรภาพ"

นายเงินสวัสดิ์ดีกล่าวอีกว่า นอกจากราคาที่ยังผันผวนทำให้พ่อค้าคนกลางต้อง



ราคาผันผวน - สถานการณ์ราคายางพาราแผ่นดิบที่ยังผันผวนอยู่ในขณะนี้ ทำให้พ่อค้ายางแผ่นดิบรายย่อย รายเล็ก และขนาดกลาง ต้องประสบภาวะขาดทุนถึงขั้นปิดกิจการไปถึง 30%

ปิดกิจการแล้ว อีกเหตุผลหนึ่งคือ ชาวสวนยางหันไปทำน้ำยางสดถึง 80% ทำให้การทำยางแผ่นดิบน้อย โดยเฉพาะที่ตลาดเขตเทศบาลตำบลแม่ขี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ซึ่งเป็นศูนย์กลางซื้อขายอันดับ 1 ของจังหวัดพัทลุง มีพ่อค้าซื้อขายแผ่นดิบประมาณ 15 รายต้องหยุดกิจการไป รวมทั้งที่หยุดกิจการไปก่อนล่วงหน้าแล้ว ตอนนี้เหลือเพียง 3-4 รายเท่านั้น

ในส่วนของน้ำยางสดยังไม่ประสบภาวะขาดทุน เพราะซื้อมาขายไปวันต่อวัน โดยราคาน้ำยางสดที่สะท้อนความเป็นจริงขณะนี้คือ ต้องเคลื่อนไหวอยู่ที่กิโลกรัมละ 47-48 บาท หากต่ำกว่านี้เป็นราคาที่ 'ไม่สะท้อนความเป็นจริง' ซึ่งการซื้อมาขายไปถือเป็นวิธีที่พ่อค้ายางแผ่นดิบ

ต้องทำเช่นกัน ไม่ควรสต็อกไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันราคายางผันผวนและเป็นไปตามกลไกตลาดที่กลุ่มการค้ายางอิงคือ เศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตามจากการผันผวนของราคายาง ทำให้พ่อค้าคนกลางขนาดกลางขนาดเล็ก ประสบภาวะขาดทุนต้องเลิกกิจการไป ทำให้เหลือรายสำคัญและทำให้บริษัทขนาดใหญ่ที่เคยรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางได้ตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นพ่อค้าเอง เกิดผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง เพราะแต่เดิมจะถูกพ่อค้าคนกลางคิดส่วนต่างการบริหารจัดการประมาณกิโลกรัมละ 1.50 บาท ซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางได้ส่วนต่างนี้กลับมา

ผลิตภัณฑ์ไตรมาส2พื้นปาล์ม-ผลไม้-ปศุสัตว์ฟุ้ง

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในไตรมาสที่ 2 ปี 59 ได้กลับมาขยายตัวในอัตรา 4.9% ถือเป็น การเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกที่ลดลงถึง 5.4% โดยเฉพาะราคาน้ำมันปาล์ม เพิ่มขึ้นมากที่สุด 42.3% เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น ราคาผลไม้เพิ่มขึ้น 30.1% หลังจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตไม้ผลออกสู่ตลาดน้อยลง ไม่เพียงพอับความต้องการ และราคาปศุสัตว์ เพิ่มขึ้น 3.5% เพราะความต้องการบริโภคผลผลิตปศุสัตว์เพิ่มขึ้น ทั้งเนื้อหมู ไก่โก๋ และน้ำมันดิบ

ทั้งนี้ จากการที่ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรปรับเพิ่มขึ้น 3.7% โดยในภาพ

รวมของการผลิตสาขาเกษตรกรรมในไตรมาสที่ 2 ปี 59 นั้น แม้ว่าจะยังลดลงที่ 0.1% แต่ก็ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลง 1.4% ในไตรมาสแรก สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 1.2% โดยเฉพาะผลผลิตข้าวเปลือก ลดลง 22.5% ผลผลิตยางพาราลดลง 4.6% ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลง 15.7% และผลผลิตไม้ผลลดลง 0.1% ส่วนผลผลิตมันสำปะหลัง ปศุสัตว์ และประมงเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มทั้งปี 59 คาดว่าหลังจากปัญหาภัยแล้งที่สิ้นสุดลง ส่งผลให้การผลิตในภาคเกษตรเข้าสู่ภาวะทรงตัว ขณะที่ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทำให้การผลิตภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้น และคาดว่าในไตรมาสที่ 3 จะกลับมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาสก่อนที่จะขยายตัวเร่งขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี.

รวมตัวตั้งสหกรณ์ยางพาราแปรรูปน้ำยางสดทำหมอนขายดีส่งไม่ทันชาวจีนสั่งซื้อมาก

ตราด/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดง จำกัด บ้านเนินดินแดง ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด คนงานกำลังเร่งนำน้ำยางสด เข้มข้นสูงส่งบล็อกเพื่อทำหมอนยางพารา เพื่อเร่งผลิตเป็นหมอนยางพาราอย่างเร่งด่วนหลังมี ยอดการสั่งซื้อจำนวนมาก ซึ่งน้ำยางเหล่านี้ได้ จากการรับซื้อจากชาวบ้านเนินดินแดง

ขณะที่ให้สำนักงานสหกรณ์ฯ กรรมการ สหกรณ์หลายคนกำลังแพ็กและส่งสินค้าตาม คำสั่งซื้อของผู้บริโภค ทั้งทางออนไลน์และทาง

โทรศัพท์อย่างเร่งด่วนเช่นกัน เพื่อส่งหมอน ยางพาราให้ทันกับความต้องการ ซึ่งภายในเป็น ทั้งที่ทำงานและสถานที่ตากหมอนยางพาราที่ กำลังรอให้แห้งเพื่อนำมาบรรจุใส่บล็อกหมอน ผ้าใยพิเศษที่จ้างให้แม่บ้านในชุมชนเนินดินแดง เย็บเพื่อทอขายได้พิเศษ

นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ ประธาน สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดง จำกัด บอก ว่า ได้ตั้งสหกรณ์ฯ แห่งนี้เมื่อเดือน ตุลาคม 2558 เนื่องจากเห็นว่าราคายางพารา

ถูกมากและมีแนวโน้มไม่สูงขึ้น ทางเดียวที่จะ แก้ปัญหาได้ก็คือ การแปรรูปน้ำยางพารามา ทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ขึ้นได้ ซึ่งการแปรรูปเป็นหมอนยางพารา น่าจะ เป็นทางออกที่ดี จึงได้หารือและประชุมพร้อม เดินทางไปดูงานและร่วมจับมือกับสหกรณ์ฯ ที่ จ.จันทบุรี แล้วผลิตหมอนยางพาราร่วมกันจน สามารถขายได้ดี

นายเกรียงไกร กล่าวว่า ผลจากการทำงาน เพียง 3 เดือนนี้ทางสหกรณ์ฯ มีคำสั่งซื้อ มาจากทั่วประเทศ และไม่สามารถทำการผลิต ได้ทันกับความต้องการแม้จะทำงานกัน 2 กะ จะผลิตได้กะละ 60 ลูก รวม 120 ลูก ขณะ เดียวกันยังนำเศษยางที่เหลือจากผลิตหมอน มาทำและทำสินค้าอื่นๆ ได้อีก ซึ่งกำลังมีการ พัฒนาเพิ่มขึ้นอีก

นายเกรียงไกร ยังบอกอีกว่า กำลังเตรียม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเป็นสินค้าโอท็อป ของ จ.ตราด และการได้รับรองเป็นผลิตภัณฑ์ มาตราฐานอุตสาหกรรมในอนาคตด้วย





Matichon (Mid-Day)

Circulation: 950,000

Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: พุธที่ 18 สิงหาคม 2559

ปีที่: 39 ฉบับที่: 14039 หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 27.75 Ad Value: 30,525 PRValue (x3): 91,575 คอลัมน์: ขาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงเกษตร: สวพ.8 เติมน้ำวิจัยพืชท้องถิ่น และพืชเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง



สวพ.8 เติมน้ำวิจัยพืชท้องถิ่น และพืชเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีจุดเด่นของพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในภาวะที่พืชเศรษฐกิจหลายชนิดมีราคาตกต่ำ พืชท้องถิ่นเหล่านี้จะมีบทบาทในการสร้างรายได้เสริม สร้างรายได้ทดแทนให้กับเกษตรกรได้ เช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีพืชท้องถิ่นหลายชนิด ที่สามารถสร้างรายได้เสริมหรือรายได้ทดแทนพืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร โดยนายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8) บอกว่า เศรษฐกิจภาคการผลิตพืช



นายอชชาวัฒน์ สระคุณ

ในภาคใต้ตอนล่างภาพรวมยังขึ้นกับยางพารา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70% ของพื้นที่ปลูกพืชทั้งหมดของภาคใต้ รองลงมาจะเป็นข้าว ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ลองกอง มังคุดทุเรียน และมีพืชไร่ พืชผักเล็กน้อย แต่ในยุคราคาน้ำยางพาราไม่เกิน 50 บาทต่อลิตรก็กรัมเศรษฐกิจในพื้นที่จะฝืดเคือง การค้าขายไม่สะดวก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร จึงต้องแสวงหาทางเลือก

ใหม่ให้เกษตรกร ผ่านแนวทางงานวิจัยและพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจในชุมชน

ด้าน นายอชชาวัฒน์ สระคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช สวพ.8 ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า งานวิจัยที่จะผลักดันประกอบด้วย กลุ่มแรกคือ พืชท้องถิ่น ได้แก่ กล้วยหิน จะมีการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้พันธุ์ดี การเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต การลดต้นทุน การแปรรูปแปรรูปจากกล้วย การป้องกันกำจัดโรคเหี่ยว และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน ส้มโอหอมควนลัง หรือส้มโอหอมหาดใหญ่ เป็นส้มโอที่มีอัตลักษณ์ สีเนื้อผลคล้ายทับทิมสยามแต่รสชาติต่างกันว่า จะออกหวานอมเปรี้ยว งานวิจัยจะมีการฟื้นฟูสวนเก่า ขยายการปลูกสร้างสวนใหม่ พร้อมยกระดับผลผลิตและคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม เนียง เป็นพืชยืนต้นที่กินผลเป็นผัก เป็นที่นิยมในพื้นที่ งานวิจัยจะมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้พันธุ์ดี พัฒนาริธีขยายพันธุ์ การตัดแต่งให้ได้ต้นเตี้ย ตลอดจนการเพิ่มผลผลิต

พืชที่สอง คือกาแฟ ปัจจุบันไทยยังนำเข้ากาแฟจำนวนมาก เมื่อสำรวจข้อมูลในภาคใต้ตอนล่างพบว่า มีแหล่งที่เคยปลูกกาแฟมานานับร้อยปี เช่น ที่จังหวัดสตูลและสงขลา แต่ไม่ได้รับความสนใจพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เคยรับสั่งให้ศึกษาการปลูกกาแฟในสวนยางพารา สวพ.8 จึงจะทำวิจัยในเรื่องการปลูกกาแฟร่วมในสวนยาง สวนมะพร้าว สวนลองกอง และสวนทุเรียน รวมทั้งการปลูกสร้างสวนเดี่ยวในพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัด และพัฒนาการแปรรูปให้ได้มาตรฐานพร้อมสร้างแบรนด์เฉพาะพื้นที่ พืชที่สามคือ มะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวแกง ปัจจุบันขาดตลาด โดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมเป็นอาหารสุขภาพที่มีอนาคตไกลมาก งานวิจัยจึงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งนี้ นอกจากงานวิจัยรายพืชแล้ว สวพ.8 ยังให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรทั้งระบบคือการพัฒนาชุมชนให้พอเพียงและยั่งยืนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

กระทรวงเกษตรฯ หนุนสหกรณ์จ.สงขลา เปิดตลาดสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านสะเดาสร้างมูลค่าการค้าสูงสุดของประเทศ

[ข่าวทั่วไป ThaiPR.net](http://ThaiPR.net) -- จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 19:45:42 น.

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมผลักดันให้สหกรณ์ในจังหวัดสงขลาขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ในอำเภอด่านสะเดา เพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ตามฤดูกาลและยางพารา ส่งออกไปประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย เนื่องจากได้มี การประเมินศักยภาพของการค้าผ่านด่านสะเดาแล้วพบว่า เป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าทางการค้าชายแดนสูงสุดของ ไทย มีความพร้อมในด้านระบบการขนส่ง ซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของประเทศมาเลเซียและในอนาคตมี แนวโน้มที่จะพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นศูนย์กลางในการส่งออกอาหารทะเล รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและ สินค้ายางพาราครบวงจรด้วย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท สำหรับจัดสร้างศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรด่านสะเดา จำกัด ทำหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา โดยจะเชื่อมโยงกันในรูปของเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ โดยร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร และเปิดโอกาสชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่เริ่มวางแผนการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูป วางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการ จนไปถึงเรื่องการขนส่งและจัดจำหน่ายสินค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีหอการค้าจังหวัดสงขลาเข้ามาช่วยสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศ โดยการประสานกับศูนย์การค้าเมืองปีนัง พ่อค้า นำเข้าสินค้าเกษตรและบริษัทนำเข้าข้าวตามโควตาของรัฐบาลมาเลเซีย มาร่วมเป็นคู่ค้าและเพิ่มช่องทางในการรองรับสินค้า การเกษตรของสหกรณ์ สำหรับกระบวนการด้านศุลกากร ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ในการประกอบ ธุรกิจกับต่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมเอกสารการนำเข้าส่งออกสินค้า และปรับระบบพิธีการนำเข้าส่งออกสินค้าให้มีความรวดเร็ว เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกเรื่องการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ชาวสวนยางใน จังหวัดสงขลา จำนวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด สหกรณ์ การเกษตรบางกล่ำ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า รทส.สงขลา จำกัด และสหกรณ์น้ำยางไทย จำกัด จะ ร่วมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์แปรรูปยางพาราสงขลา จำกัด ในเขตอุตสาหกรรมเมืองยาง หรือ Rubber City เพื่อเป็นฐาน การผลิตและแปรรูปยางพาราของจังหวัดสงขลา โดยได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ายางพารา และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ ก่อนที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราครบวงจรในอนาคตต่อไป

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ข้าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 13:38:03 น.
ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 10,500 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 9,300 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สวงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.75 บาท/กก.ราคาลดลงขึ้นจากวันที่ 15 สิงหาคม ที่ราคา 1.80 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.75 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 15 สิงหาคม ที่ราคา 6.15 บาท/กก

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 5.60 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 15 สิงหาคม ที่ราคา 6.00 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 53.53 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 สิงหาคม ที่ราคา 55.39 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ -

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

ตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 60.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

จตุรชัย อ.คุณวรินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 60.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน

ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม อ.นาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 55.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 45.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์หนึ่ง

จตุรชัย อ.คุณวรินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 50.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 สิงหาคม ที่ราคา 40.00 บาท/กก.

ลำไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)

จุดรับซื้อ พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 39.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปทุมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 330.00 บาท/ร้อยผล.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 220.00 บาท/ร้อยผล.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,300.00 บาท/ร้อยผล.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,500.00 บาท/ร้อยผล.

สุกร

สุดีใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 70.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 42.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 330.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 190.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

รวมตัวตั้งสหกรณ์ยางพาราแปรรูปน้ำยางสดทำหมอนขายดีส่งไม่ทันชาวเงินสั่งซื้อมาก

ตราด/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดง จำกัด บ้านเนินดินแดง ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด คนงานกำลังเร่งนำน้ำยางสดเข้มข้นสูงลงบล็อกเพื่อทำหมอนยางพารา เพื่อเร่งผลิตเป็นหมอนยางพาราอย่างเร่งด่วนหลังมียอดการสั่งซื้อจำนวนมาก ซึ่งน้ำยางเหล่านี้ได้จากการรับซื้อจากชาวบ้านเนินดินแดง ขณะที่ให้สำนักงานสหกรณ์ฯ กรรมการสหกรณ์หลายคนกำลังแพ็กและส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของผู้บริโภค ทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์อย่างเร่งด่วนเช่นกัน เพื่อส่งหมอนยางพาราให้ทันกับความต้องการซึ่งภายในเป็นทั้งที่ทำงานและสถานที่ตากหมอนยางพาราที่กำลังรอให้แห้งเพื่อนำมาบรรจุใส่บล็อกหมอนผ้าใยพิเศษที่จ้างให้แม่บ้านในชุมชนเนินดินแดงเย็บเพื่อหารายได้พิเศษ

นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดง จำกัด บอกว่า ได้ตั้งสหกรณ์ฯ แห่งนี้เมื่อเดือนตุลาคม 2558 เนื่องจากเห็นว่าราคายางพาราถูกมากและมีแนวโน้มไม่สูงขึ้น ทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือ การแปรรูปนำน้ำยางพารามาทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งการแปรรูปเป็นหมอนยางพาราน่าจะเป็นทางออกที่ดี จึงได้หารือและประชุมพร้อมเดินทางไปดูงานและร่วมจับมือกับสหกรณ์ฯ ที่ จ.จันทบุรี แล้วผลิตหมอนยางพาราร่วมกันจนสามารถขายได้ดี

นายเกรียงไกร กล่าวว่า ผลจากการทำงานเพียง 3 เดือนวันนี้ทางสหกรณ์ฯ มีคำสั่งซื้อมาจากทั่วประเทศ และไม่สามารถทำการผลิตได้ทันกับความต้องการแม้จะทำงานกัน 2 กะ จะผลิตได้กะละ 60 ลูก รวม 120 ลูก ขณะเดียวกันยังนำเศษยางที่เหลือจากผลิตหมอนมาฆ่าและทำสินค้าอื่นๆ ได้อีก ซึ่งกำลังมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก

นายเกรียงไกร ยังบอกอีกว่า กำลังเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเป็นสินค้าโอท็อปของ จ.ตราด และการได้รับรองเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในอนาคตด้วย



ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 54.74 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 74 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.47 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 74 สตางค์ ราคายางห้องถิ่น กิโลกรัมละ 51.50 บาท ปรับลดลง 40 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 55.69 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.27 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 54.87 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 61 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 54.87 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.42 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 54.87 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.01 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 49.13 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช รวม 214,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 48.60 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มขึ้น 35 สตางค์ ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 58.53 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 7 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 55.03 บาทต่อกิโลกรัม ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 63.08 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 45 สตางค์ต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขย

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

วันที่ 15 สิงหาคม 2559

หัวข้อ : สศอ.ชี้ลู่ทางเชื่อมโยง 3 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน 4 เมืองเศรษฐกิจหลักของอินเดีย แบบทวิภาคี

สศอ.ชี้ลู่ทางเชื่อมโยง 3 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน 4 เมืองเศรษฐกิจหลักของอินเดีย แบบทวิภาคี

สศอ.แนะลู่ทางการขยายเครือข่ายการผลิต 3 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์,เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ยางพารา ในรูปแบบทวิภาคี ไทย-อินเดีย ใน 4 เมืองเศรษฐกิจหลักของอินเดีย

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)เปิดเผยว่า หลังจากได้ร่วมคณะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา พบว่าไทย และอินเดีย สามารถแสวงหาโอกาสและลู่ทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างกันในการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในสาขาอุตสาหกรรมที่แต่ละฝ่ายให้ความสนใจและมีศักยภาพซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากสถานการณ์การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย – อินเดีย มีความยืดหยุ่น โดยเห็นว่ากลไกการดำเนินงานระหว่างภาครัฐเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดตั้งการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนและธุรกิจ อีกทั้งเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของทั้งสองฝ่ายตามนโยบาย Make in India ของอินเดีย และนโยบายการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 และการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ของไทย

โดย สศอ.เห็นว่า กลไกการดำเนินงานเริ่มต้นระหว่างภาครัฐของทั้งสองฝ่าย อาจพิจารณาการจัดทำโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยอินเดียเป็นการเฉพาะ(India Thailand Industrial Cooperation Scheme : ITICS) เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีช่องทางในการสร้างความร่วมมือให้เกิดการพัฒนา การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและห่วงโซ่อุปทานระหว่างเอกชน-เอกชน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งระบุเป็นรายการที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน โดยภาครัฐของทั้ง 2 ฝ่ายให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยลดปัญหาและอุปสรรคกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะภาษีศุลกากร และการจำกัดปริมาณโควตา ทั้งนี้จะได้ขอรับความเห็นจากภาคเอกชนของทั้ง 2 ฝ่าย ต่อความเป็นไปได้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐไทยและอินเดีย เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงระหว่างกันต่อไป

ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับแนวนโยบายของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในการปรับแผนการเจรจาการค้าเป็นรูปแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทวิภาคี มากกว่าการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยต้องการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งมีประเทศเป้าหมายเริ่มต้น ได้แก่ จีน อินเดีย และกลุ่มประเทศ CLMV โดยผลการศึกษาเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์การสร้างเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับอินเดีย เพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคของ สศอ. พบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับอินเดียใน 4 เมือง เศรษฐกิจหลักของอินเดีย ได้แก่ เดลี มุมไบ เซนไนและกัลกัตตา คืออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ อุตสาหกรรมยางพารา เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีมูลค่าการส่งออกไปอินเดียสูงที่สุด

ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตระหว่างกันมากที่สุด คือ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนรถยนต์ (HS 8708) ส่วนประกอบและชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ (HS 8714) และตัวถัง (HS 8707) เนื่องจากตลาดยานยนต์ภายในประเทศอินเดียมีขนาดใหญ่ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์สองล้อ สำหรับเมืองของอินเดียที่มีโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตกับไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมากที่สุด คือ เซนไน และมุมไบ

ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับอินเดียมากที่สุด คือ เครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มสินค้าเร่งลดภาษี (Early Harvesting Scheme: EHS) 83 รายการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ ด้วยอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าของอินเดียลดลงเหลือร้อยละ 0 และความต้องการเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ในตลาดอินเดียมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญสินค้าไทยผลิตได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สามารถผ่านเข้าสู่ตลาดอินเดียได้ สำหรับเมืองของอินเดียที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับไทย มากที่สุด คือ เซนไน

สำหรับอุตสาหกรรมยางพารา พบว่า ยางธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย ยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ล้อยาง ได้แก่ ล้อยางรถยนต์ ล้อยางรถบัสและรถแทรกเตอร์ ล้อยางเครื่องบิน และล้อยางรถจักรยานยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยางพาราที่ไทยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตกับอินเดียมากที่สุดด้วยศักยภาพการผลิตยางธรรมชาติที่ไทยสามารถผลิตได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประกอบกับปัจจุบันยางธรรมชาติที่อินเดียผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ อีกทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นต้องใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้อินเดียมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของอินเดียส่งผลให้มีการส่งออกล้อยางของไทยไปยังอินเดียมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเมืองที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต อุตสาหกรรมยางพาราไทย-อินเดีย คือ เซนไน และมุมไบ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรวรรณ วงศาโรจน์

ผู้เรียบเรียง : วจิรา ชุตติกุซุมพงศ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว



วันที่ 17 สิงหาคม 2559

หัวข้อ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สัมผัสปัญญา พัฒนางานวิจัย" นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมงานอย่างคึกคักนับหมื่นคน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สัมผัสปัญญา พัฒนางานวิจัย" นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมงานอย่างคึกคักนับหมื่นคน

วันนี้ (17 ส.ค.59) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ชุมนุมานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สัมผัสปัญญา พัฒนางานวิจัย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 สิงหาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นิทรรศการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งได้รวบรวมเป็นงานใหญ่ที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา งานเกษตรภาคใต้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมงานนับหมื่นคน

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นิทรรศการผลงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การจัดการปัญหาโรครากเน่า สำหรับการปลูกผักโดยใช้ชีวภัณฑ์ เพื่อผลิตถัสดักไฮโดรโปนิคส์ปลอดภัย นิทรรศการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น สนามพุดชอลยางพารา หมอนหนุนยางพารา ยางบีบมือ รวมทั้งมีการสาธิตและร่วมสนุกกับผู้เข้าชมนิทรรศการ

นอกจากนี้ยังมีการจัดงานนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ซึ่งนักเรียนภาคใต้จะได้พบกับสถาบันการศึกษาในประเทศ 63 สถาบัน สถาบันในต่างประเทศ 10 สถาบัน รวมทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมจำนวน 160 คูหาเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ทั้งของไทยและต่างประเทศ ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้ฟังการบรรยายเรื่อง "กรอบเวลาและกระบวนการจัดการสอนในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา" ปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษาหรือแอดมิชชันอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : สุจิตา พฤกษ์อุดม ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย แหล่งที่มา : สวท.สงขลา